

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมาของเทศบาล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงดำเนินการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยทรงจัดให้มีการปกครองตนเองแบบเทศบาลขึ้นในบริเวณวังพญาไทเมื่อปี พ.ศ. 2461 โดยโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “คูลิตธานี” ซึ่งเป็นรูปแบบทดลองการปกครองท้องถิ่น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาธิปไตย (Municipality) ขึ้นในปี พ.ศ. 2470 ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาวางนิจการสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

เทศบาลตำบลโนนสะอาดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลโนนสะอาดเป็นเทศบาลตำบลโนนสะอาดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สำนักงานที่ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนศรีทราชมรรคาตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานีไปตามเส้นทางถนนอุดรธานี-ขอนแก่นเป็นระยะทาง 53 กิโลเมตร

ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีพื้นที่ 4.70 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบผสมกับลูกคลื่นลาดชันเล็กน้อยตอนกลางมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตรในเขตพื้นที่ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านมีเพียงลำห้วยซึ่งมีสภาพดินเงินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปีอย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมีอ่างเก็บน้ำหนองโสกริงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาลเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ตลอดปีทั้งการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรการทำน้ำประปาโดยอ่างเก็บน้ำหนองโสกริงสามารถกักเก็บน้ำได้ 590,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

การสื่อสารและโทรคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีสำนักงานของหน่วยงานให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมตั้งอยู่แต่ประชาชนก็สามารถไปใช้บริการด้านไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ละการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนั้นก็ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงจากบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งสำนักงานให้บริการของทั้ง 2 หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง (คือ

เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด) โดยหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาดคือ 0-4239 2688, 0-4239-2696, 0-4239-2361 โทรสาร 0-4239-2700

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจลักษณะของการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพค้าขายสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการจำหน่ายผลผลิตจากการเกษตรโดยส่วนใหญ่ที่ตั้งของร้านค้าดังกล่าวมักจะติดกับถนนสายหลัก และทางหลวงแผ่นดินและรายได้ของประชากรเฉลี่ยอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลางซึ่งสามารถแยก รายละเอียดได้ดังนี้

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม/ขนส่ง

เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีสถานีขนส่งรถยนต์โดยสารแต่มีบริการรถยนต์โดยสารประจำทางแล่นผ่าน อยู่เป็นประจำสามารถให้บริการด้านการขนส่งโดยสารเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเทศบาล ตำบลโนนสะอาดยังมีสถานีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ 1 แห่งสามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึงและมีถนนสายหลัก 2 สายที่สำคัญคือ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ (สายอุดรธานีขอนแก่น)
- ทางหลวงชนบทสายอำเภอโนนสะอาด-ศรีธาตุ

การไฟฟ้า

เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่มีเพียงหน่วยบริการไฟฟ้าย่อยอำเภอ โนนสะอาดสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 1 แห่งประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคา เรือน

ด้านศาสนา

ในเขตเทศบาล ตำบลโนนสะอาด ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 4 แห่งคือ วัดศรีนันทราวาส วัดเทพมงคล วัดชัยมงคลวัดศรีมงคล

ด้านการสาธารณสุข

เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีสถานบริการสาธารณสุขการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปในลักษณะการให้ความรู้และการรณรงค์ป้องกันโรคแต่อย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนเจ็บป่วยก็ สามารถเข้าใช้บริการตรวจรักษาโรคได้ทั้งจากโรงพยาบาลของรัฐสถานบริการพยาบาลเอกชนหรือ ซื่อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันได้ดังนี้

1. โรงพยาบาลโนนสะอาด จำนวน 1 แห่ง
2. สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอโนนสะอาด จำนวน 1 แห่ง

3. สถานพยาบาลเอกชน

(คลินิก) จำนวน 4 แห่ง

4. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อาสาสมัครเข้ามาทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสะอาด

การท่องเที่ยว

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นของตนเองแต่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ได้แก่ วัดถ้ำอินทร์แปลงน้ำตกนางรินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านป่าไม้ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีห่างจากเทศบาลตำบลโนนสะอาดเป็นระยะทางประมาณ 30-35 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอโนนสะอาดห่างจาก อำเภอโนนสะอาดไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-ขอนแก่น) ระยะทาง 13 กิโลเมตรประชาชนและผู้สนใจสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยสะดวกเช่นเดียวกัน

การประปา

กิจการประปา ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีที่ทำการประปาส่วนภูมิภาคส่วนแยกอำเภอโนนสะอาดดำเนินการอยู่โดยได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาและได้จำหน่ายน้ำประปาไปยังครัวเรือนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองโสกเรียงแต่เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการอุปโภคบริโภคน้ำมากขึ้นประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนมากขึ้นและปริมาณน้ำฝนมีไม่เพียงพอในการกักเก็บเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดฤดูกาลจึงได้ดำเนินการขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ โดยครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน

สภาพด้านสังคม

ด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนซึ่งมีนักเรียนอายุ 2-4 ปีอยู่ในการควบคุมดูแลจำนวน 60 คน โดยมีครูอัตรา คศ. 1 จำนวน 7 คนและผู้ดูแลเด็กจำนวน 5 คน

สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 543 คน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาครู อัตรา คศ. 1 จำนวน 6 คนและบุคลากรสถานศึกษาจำนวน 1 คน

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมีสถานศึกษาในสังกัดอื่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จำแนกได้ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น- ปลาย จำนวน 1 แห่ง
4. ศูนย์บริการการศึกษาออกโรงเรียน (กสน.) จำนวน 1 แห่ง

5. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
6. โรงเรียนปริยัติธรรมแผนสามัญ จำนวน 1 แห่ง
7. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลโนนสะอาดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด โดยมีพื้นที่ 4.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ซึ่งแยกเป็นชุมชนทั้งสิ้น 8 ชุมชน ดังนี้

	ชุมชน	หมู่ที่	ตำบล
1	โนนพัฒนา	1	โนนสะอาด
2	มิตรสัมพันธ์	1	โนนสะอาด
3	ศิรีชล	1	โนนสะอาด
4	อนามย์เก่า	2	โนนสะอาด
5	รุ่งอรุณ	2	โนนสะอาด
6	หนองจาน	5	โนนสะอาด
7	โสกรัง	6	โนนสะอาด
8	โนนสว่าง	7	โนนสะอาด

ประชากร

เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีประชากรจำนวน 4,747 คน มีครัวเรือนจำนวน 1,670 หลังคาเรือน